

PANDAIGDIGANG MGA PAG-AARAL NG BIBLIYA

Aralin para sa Abril 6

Minsang Namatay si Kristo para sa Lahat

***Susing Talata: "Sapagka't si Cristo ay hindi pumasok sa mga banal na dako na ginawa ng mga kamay, na siyang mga anyong totoo; kundi sa langit mismo, upang magpakita ngayon sa harapan ng Diyos para sa atin."
—Hebreo 9 talata 24***

***Napiling Kasulatan:
Hebreo 9 bersikulo 23 hanggang 28***

MULA SA ISANG MAKASAYSAYANG pananaw ang sulat na ito ay lumilitaw na isinulat sa simbahan sa panahon ng transisyon noong unang siglo. Noong panahong ang mga Judiong mananampalataya ay nahirapan sa kabuuan sa pagtanggap na pagkatapos ng pagbuhos ng Banal na Espiritu kay Cornelio at sa kanyang sambahayan, ang mga Gentil ay maaaring magkaroon ng access sa mga pangako ni Abraham. “Ang Banal na Espiritu ay bumaba sa lahat ng nakarinig ng salita. At silang mga nasa pagtutuli na sumampalataya ay namangha, ang lahat ng dumating na kasama ni Pedro, sapagkat ibinuhos din sa mga Gentil ang

kaloob ng Banal na Espiritu.” — Gawa 10 bersikulo 44 hanggang 48

“Palibhasa si Kristo ay dumating na isang mataas na saserdote ng mabubuting bagay na darating, sa pamamagitan ng isang mas dakila at higit na sakdal na tabernakulo, na hindi ginawa ng mga kamay, samakatuwid nga, hindi sa gusaling ito; Ni sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at mga guya, kundi sa pamamagitan ng kaniyang sariling dugo ay pumasok siyang minsan sa dakong banal, na nagkamit ng walang hanggang pagtubos para sa atin. paglilinis ng laman: Gaano pa kaya ang dugo ni Cristo, na sa pamamagitan ng walang hanggang Espiritu ay inihandog ang kaniyang sarili na walang dungis sa Dios, ay maglilinis ng inyong budhi sa mga patay na gawa upang maglingkod sa Dios na buhay? Hebreo 9 bersikulo 11 hanggang 14

Bilang apostol sa mga Gentil, malinaw na naunawaan ni Pablo ang pilosopiya ng pagdurusang Kristiyano na sa gayo’y “pinupuno natin ang nasa likuran ng mga kapighatian ni Kristo.” (Colosas 1 bersikulo 24). Mula sa pagdurusang at kamatayan ni Jesus ay nagmumula ang mga pagpapala ng walang hanggang buhay para sa simbahan at sa mundo. Yaong mga namatay na kasama niya at nagdurusang kasama niya ay, sa banal na kaayusan, ay nag-aambag sa pangmatagalang kapakanan ng iba—sa simbahan ngayon habang nag-aalay tayo ng ating buhay para sa mga kapatid, at sa daigdig sa lalong madaling panahon, sa Mesiyantikong kaharian sa lupa. Mateo 6 bersikulo 10

Karagdagan pa, napakalinaw ng Kasulatan na pinagtibay ang bisa kung paano ilalapat ang sakripisyong kamatayan ni Kristo sa pamamagitan ng pagbuhos ng kanyang dugo sa panahon ng kaharian ng Diyos upang alisin ang orihinal na kasalanan ni Adan sa pamamagitan ng kanyang pagsuway sa Eden. Hebreo 9 bersikulo 22 at 23

Iginiit ng ating Susing Talata na si Kristo ay namatay minsan para sa lahat. Yaong mga kasalukuyang alagad niya, kung tapat, ay may pag-asa ng makalangit na gantimpala. Ang lahat ng iba ay bibigyan ng pagkakataong magtamo ng makalupang buhay sa pamamagitan ng pagsunod at pagsasabuhay ng mga alituntunin ng katuwiran sa darating na panahon.

May espesyal na lugar ang Diyos sa kanyang plano para sa mga nabubuhay sa kanya sa kasalukuyang panahon. Sila ay naging Espiritung Bagong Nilalang na pinagkalooban ng ministeryo ng pagkakasundo. (2 Corinto 5 bersikulo 17 hanggang 20). Ang itinigis na dugo ni Kristo ang batayan ng pagkakasundo, at pribilehiyo nating ituro ang mga tao dito bilang ang tanging daan patungo sa buhay. Ito ang magiging dakilang gawain sa hinaharap kapag ang kaharian ni Kristo ay gumagana, at kapag ang mga banal ay naghahari kasama niya. (Apocalipsis 20 talata 6). Gayunpaman, dapat nating gawin ang ating makakaya ngayon. Ang ating mga pagsisikap ngayon ay sinasanay tayo para sa mas malalaking pagkakataon mamaya. Ang ating pagiging karapat-dapat na makibahagi sa dakilang gawain bukas ay nakasalalay sa ating mapagmahal na interes sa ating kapwa tao ngayon.